

ชื่อเรื่องงานวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์  
ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้วิจัย : นายวิศาล เพ็ชรมณี  
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการ  
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีที่วิจัย : 2560 - 2561

### บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ใน 8 ด้านคือ ด้านครูผู้สอน ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ด้านสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ ด้านการบริการนักศึกษาของสถานศึกษา ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน จำนวน 242 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามแบบสำรวจรายการ (Check list) สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน (Rating Scale) สอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ใน 8 ด้าน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ตอนที่ 3 เป็นคำถามชนิดปลายเปิด (Open-ended) สอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.5 ด้วยการหา T-test การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ SPSS / FW ผลการวิจัย พบว่า

1) ความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ในภาพรวมทั้ง 8 ด้าน อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านครูผู้สอน มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านหลักสูตรที่เปิดสอน มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านสื่อการเรียนการสอนและห้องสมุด มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านการบริการนักศึกษาของสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจมาก ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา มีระดับความพึงพอใจมาก

2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจมาก